

>>> เราล้วนอยากจะเป็นที่หนึ่ง จึงต้องเอาชนะทุกคน จนลืมที่จะเอาชนะตัวเอง <<<

เช้าวันหนึ่งแหงนหน้ามองท้องฟ้า เห็นปุยเมฆเป็นปุยเล็ก ๆ ลอยเด่นอยู่บนท้องฟ้า ผ่านไปไม่นาน ท้องฟ้าก็แปรเปลี่ยนเริ่มขมุกขมัว กลายเป็นฟ้าที่พร้อมจะเทฝนลงมา บางทีในชีวิตเราก็มักพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเช่นนี้ ชนิดที่เรียกว่ากลับด้านเลยทีเดียวนะ เช่น คนที่ยึดมั่นความซื่อตรง ความซื่อสัตย์ ในหน้าที่ **ไม่คดโกงก็มักจะกลายเป็นคนไม่มีเพื่อน** กลายเป็นคนที่ถูกเมิน เพราะเราล้วนถูกปลูกฝังมาให้เป็นที่หนึ่งเสมอ ค่านิยมนับถือคนที่ตำแหน่งแห่งหน ที่ความเด่นดัง จึงต้องทำทุกอย่างเพื่อความเป็นที่หนึ่ง แต่เชื่อ

เถอะ **พอไม่ได้อยู่บนตำแหน่งที่หนึ่งแล้วก็มักไปต่อกันไม่เป็น...**



บริษัทโฆษณาแห่งหนึ่งรับสมัครเด็ก ๆ เข้ามาทดสอบการแสดง และบอกให้เด็กแต่ละคนขึ้นไปยืนบนโพเดียมที่มีตำแหน่งที่หนึ่ง ที่สอง และที่สาม เด็ก 81 % ที่มาเลือกยืนบนตำแหน่งที่หนึ่ง นักจิตวิทยาหนึ่งในทีมงานถามว่า “เพราะอะไรจึงเลือกไปยืนบนตำแหน่งที่หนึ่ง

คำตอบที่ได้ “แม่บอกว่าถ้าได้ที่หนึ่ง แม่จะซื้อตุ๊กตามาให้หนูค่ะ”...

“ถ้าได้ที่หนึ่ง ผมจะมีความสุขที่สุดครับ เพราะแม่จะกอดผม จีบผมด้วยครับ” ... “แม่จะรักผม ถ้าผมได้ที่หนึ่ง” แล้วถ้าไม่ได้ที่หนึ่ง คำถามต่อมาถูกส่งไปให้เด็ก ๆ “ผมจะเศร้า ที่ทำให้พ่อแม่ผิดหวัง” “แยเลยครับ บางทีพ่อแม่ก็บอกว่าไม่ได้ที่หนึ่ง จะทำโทษให้ไปนอนนอกห้อง” “คงเศร้ามาก ถ้าพยายามเต็มที่แต่ไม่ประสบความสำเร็จ กลัวแม่จะเสียใจ”

เด็ก ๆ บอกว่าที่อยากเป็นที่หนึ่งเพราะพ่อแม่ของพวกเขาคาดหวังไว้ เมื่อเด็กถูกถามว่า ถ้าเป็นตัวเองคิดเองจะอยากได้ที่เท่าไร.. เด็กส่วนใหญ่เลือกยืนบนที่สอง “ผมชอบที่สองมากกว่า ถ้าเอาจริง ๆ มันไม่ต้องคาดหวังกดดันตัวเองมาก .. ถึงไม่ได้ที่หนึ่ง ผมคิดว่ามันก็จะทำให้ผมพยายามขึ้น ไม่ยอมแพ้ครับ .. และถ้าผมเคยพลาด ผมก็จะรู้ว่ามันเป็นยังไง...” “หนูอยากได้ที่ 2 นะคะ ไม่เครียดดี แถมได้เรียนรู้จากคนที่เก่งกว่าและจะได้พยายามมากขึ้นไปอีกด้วยค่ะ”

บางครั้งการเป็นผู้ชนะก็อาจจะไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นที่หนึ่งเสมอไป การเป็นผู้ชนะ คือ การที่เรายอมรับ เข้าใจ เอาชนะใจตัวเองได้ ความสำเร็จไม่ได้วัดที่ลำดับ แต่มาจากการปรับตัวอย่างเหมาะสมกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต การสั่งสอนปลูกฝังเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้สังคมกลับมาสู่สันติ **แข่งขันกันทำดีย่อมดีกว่าแข่งขันกันทำเพื่อตัวเอง**